

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๕๘/๑๔๓๐



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๖๙๙
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า กรณีปรากฏข่าวทางเว็บไซต์มติชน ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่ามีกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เห็นด้วยและเคลื่อนไหวต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โดยนัดหมายในการแสดงออกด้วยการแต่งกายชุดดำในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอชักชวนความเข้าใจกรณีดังกล่าวว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในพื้นที่เสนอแนะการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่มีนโยบายห้ามแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด ไม่ควรแสดงออกที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการ ซึ่งอาจเป็นการกระทำผิดต่อวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอาญา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ จึงขอความร่วมมือผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แจ้งการชักชวนความเข้าใจดังกล่าวให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทราบ และให้ควบคุมดูแลเสนอแนะการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภัทศาสน์ มาสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๘

กลุ่มกฎหมายและคดี

โทรศัพท์ ๐๔๕ - ๖๑๓๓๗๒

โทรสาร ๐๔๕ - ๖๑๓๓๗๙

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๑๑๖๔๔



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ปรากฏข่าวทางเว็บไซต์มติชน ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ว่ามีกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่เห็นด้วยและเคลื่อนไหวต่อต้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โดยนัดหมายในการแสดงออกด้วยการแต่งกายชุดดำ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอซักซ้อมความเข้าใจกรณีดังกล่าวว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงขอแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในพื้นที่เสนอแนะการปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีนโยบายห้ามแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ แต่ต้องแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด ไม่ควรแสดงออกที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ราชการและการปฏิบัติตนในฐานะข้าราชการ ซึ่งอาจเป็นการกระทำผิดต่อวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอาญา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๗๗

เลขรับที่	AM D
วันที่	18 มี.ค. 2562 12.42 น.
<input type="radio"/> อก. <input type="radio"/> นผ. <input type="radio"/> ICT <input type="radio"/> บงส. <input type="radio"/> บค.	
<input type="radio"/> พค. <input type="radio"/> นท. <input type="radio"/> สกศ. <input type="radio"/> ตสน. <input checked="" type="radio"/> กค.	